

## Cookies Policy

### นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (<https://www.thaidigitalid.com/>) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความ (Text File) เล็กๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าทีเข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่ใช้งานของท่าน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน

### บริษัท ใช้คุกกี้อย่างไร

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด (“บริษัทฯ”) ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้บริษัทฯ สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

คุกกี้ที่ บริษัทฯ ใช้เป็นประเภท Persistent Cookie ซึ่งเป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าผู้ใช้งานจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ จดจำผู้ใช้งานและการตั้งค่าต่าง ๆ ของผู้ใช้งานเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้ มีรายละเอียดดังนี้

- คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อท่านในการเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และท่านยังสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ

## ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก เพื่อให้บริษัทฯ ใช้อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ WebTrust สำหรับผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (AICPA/CICA WebTrust Program for Certification Authorities) เพื่อแสดงว่าได้รับการตรวจประเมินผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ว่าการให้บริการของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

## ระยะเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทฯ จะจัดเก็บคุกกี้เท่าที่มีความจำเป็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้จะขึ้นอยู่กับประเภทในการจัดเก็บคุกกี้ ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะลบคุกกี้ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้

## สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถดูรายละเอียดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในหนังสือคำสั่งของบริษัทฯ เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

(ดูได้ที่ <https://www.thaidigitalid.com/wp-content/uploads//2022/04/Privacy-Notice-TDID.pdf>)

## การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย บริษัทฯ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

## ติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ไทยดิจิทัล ไอที จำกัด

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ห้อง 10-11 ชั้น 25 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์ 02 0290290 ต่อ 2284 หรือ Email: [legal@pcc.co.th](mailto:legal@pcc.co.th)